

บรรณานุกรม

- กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. รายงานการตกค้างของสารพิษ
การเกษตร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2545.
- กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. รายงานการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2542.
- กรีนแนท มูลนิธิสายใยแผ่นดิน. 2546. “สถานการณ์เกษตรอินทรีย์ไทย และเกษตรอินทรีย์โลก”.
[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา [http:// www.asoke.info/09Communication/
DharmaPublicize/Sanasoke/sa253/032.html](http://www.asoke.info/09Communication/DharmaPublicize/Sanasoke/sa253/032.html) (20 พฤศจิกายน 2546).
- กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข. สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคปี 2544. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2544.
- กัญญารัตน์ อันตระกูล. “การปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรในชุมชนกิ่งเมืองกิ่งชนบท”.
วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540.
- กาญจนา แก้วเทพ. **พลังสร้างสรรค์ในชุมชนชนบท**. กรุงเทพฯ: สภาคาทอโลกแห่งประเทศไทย
ไทยเพื่อการพัฒนา, 2528.
- คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท. แบบประเมินผลและ
เทียบเป้าหมายข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของหมู่บ้าน ประจำปี (จปฐ.2), 2547.
- จรินทร์ เทศวานิช. “ความหมายและความสำคัญของตลาดและการตลาด”. ใน **การตลาดและ
นโยบายการเกษตรสาขาเศรษฐศาสตร์**. กรุงเทพฯ: ฝ่ายการพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมมาธิราช, 2528.
- ชมชวน บุญระหงษ์. “เครือข่ายเกษตรทางเลือกในภาคเหนือตอนบน”. วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537.
- ชาย โพธิ์สิตา. **ความเสี่ยงความไม่แน่นอนกับพฤติกรรมทางการเกษตร ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ
การยอมรับนวัตกรรมของชาวนา**. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529.
- ชูเกียรติ ลีสุวรรณ. “ระบบการเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นภาคเหนือ”. รายงานการวิจัยคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535.

เชียรศิริ วิวิธศิริ. “ความหมายการเรียนรู้”. ใน **จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่**. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2534.

คนัย ไชโยธธา. **พื้นฐานทางสังคมวิทยาการศึกษา**. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์การพิมพ์, 2534.

ดำรงศักดิ์ ชัยสนธิ. “การตลาดสินค้าเกษตร”. ใน **การตลาดสินค้าเกษตร**. กรุงเทพฯ: พิธิษฐ์การพิมพ์, 2530.

ทวีรัศม์ ศรีกิตติกุล. “ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกผักปลอดสารพิษของเกษตรกรในจังหวัดลำปาง”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544.

นิคม ไชยวรรณและคณะ. **ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายเกษตรกรมั่งคั่งของตำบลแม่ทา**. เชียงใหม่: เครือข่ายเกษตรกรทางเลือกภาคเหนือ, 2542.

นิธิ เอียวศรีวงศ์. “การศึกษาเพื่อฟื้นฟูศักยภาพของชุมชน”. ใน **ทิศทางหมู่บ้านไทย** กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์หมู่บ้าน, 2531.

บรรพต ณ ป้อมเพชร. “หลักการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีวอินทรีย์แห่งชาติ”. ใน **รายงานสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2524.

บุญเยี่ยม ตระกูลวงษ์. “จิตวิทยาสังคมกับการสาธารณสุข”. ใน **สังคมวิทยาการแพทย์**. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2535.

ประเทือง ภูมิภัทราคม. **การปรับพฤติกรรม: ทฤษฎีและการประยุกต์**. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์การพิมพ์, 2540.

ประเวศ วะสี. **บนเส้นทางชีวิต**. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน, 2532.

พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์. **ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับสิ่งใหม่ๆ ในการดำเนินการเกษตรของชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเชียงใหม่**. เชียงใหม่: ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536.

พิทยา สายหู. **กลไกของสังคม**. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.

เพ็ญสุดา สอนบุญ. “การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบการผลิตแบบเกษตรทางเลือกของเกษตรกรในชนบท”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาจากระบบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.

วัชร ปิ่นทอง. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดสารพิษตำบลแม่ทา กิ่งอำเภอแม่ฮ่อน จังหวัดเชียงใหม่”. การค้นคว้าแบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.

- วิจิต ถิ่นวัฒนกุล. “ผลกระทบของเกษตรกรแผนใหม่”. ใน เอกสารประกอบการสัมมนา
เกษตรกรรวมทางเลือกในภาคเหนือ. เชียงใหม่: สำนักงานเกษตรภาคเหนือ, 2536.
- วิญญู พันธุ์โต. “ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเกษตรไปสู่เกษตรอินทรีย์ ตำบลบ้านป็น
 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา”. การค้นคว้าแบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
 วิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.
- วุฒิชัย จ้างง. “ทฤษฎีการเรียนรู้”. ใน **การเรียนรู้ทฤษฎีเบื้องต้นและประยุกต์**. กรุงเทพฯ:
 เจริญรัตน์การพิมพ์, 2521.
- สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. **ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม**. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
- สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และ สุวรรณ บัวบาน. **การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของ
 ชุมชนสองแห่งในจังหวัดขอนแก่น**. ขอนแก่น: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528.
- สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์. **ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ**. นนทบุรี: สำนักงานเกษตร
 มาตรฐาน, 2543.
- ลำอาน เกตุวราภรณ์. **วัดภูมิพิศในการเกษตร**. เชียงใหม่: กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการ
 เกษตร เขตที่ 1 จังหวัด, 2546.
- สุพัตรา สุภาพ. **สังคมและวัฒนธรรม**. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.
- เสรี พงษ์พิศ. **ไสยศาสตร์ในสังคมไทย**. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย-
 ธรรมมาธิราช, 2532.
- เสถียร เชยประทับ. **การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศด้อยพัฒนา**. กรุงเทพฯ:
 สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
- อภิชัย พันธเสน. **ความหวังทางออกและทางเลือกใหม่**. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พรินติ้ง, 2539.
- อรพิน แสงสว่าง. **จิตวิทยา**. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สยามประเสริฐการพิมพ์, 2539.
- ไอลดา ยาท่วม. “การเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานในกิจกรรมของครัวเรือนเกษตรกรในชนบท”.
 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
- Kotler, Phillip. **Marketing Management**. (9th ed.) Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall
 Inc., 1997.
- Miller, G. **Living in the Environment: Concepts, Problems, and Alternatives**. Belmont:
 Wadsworth Publishing Company, Inc., 1975.

Mosher, A.T. **An Introduction to Agricultural Extension**. New York: Agricultural Development Council, 1978.

Rogers, EM. **Diffusion of Innovations**. (3rd ed.) New York: The Free press, 1983.

Rogers, Everett M. and Shoemaker, F. Floyd. **Communication of Innovation: A Cross-Cultural Approach**. New York: The Free Press, 1971.

การสัมภาษณ์

แก้ว พร้อมใจ เกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์ (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 - ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

คำปิ่น พรหมฤทธิ์ ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาหูก (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 - ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

เด่น สายปัญญาไย เกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์ (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 - ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

แดง ทองเหลือง เกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์ (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 - ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

ตะวัน ห่างสูงเนิน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรของเรนโบว์ฟาร์ม (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 - ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

ทองอินทร์ ฝ่าเหลียง ประธานกลุ่มเมล็ดพันธุ์เกษตรกรอินทรีย์ (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 - ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

นงนุช สอนใจ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) บ้านนาห็ก (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัย เรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 – ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

นิค ไชยรวน เกษตรกรผู้ทำทั้งเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์ (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 - ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

น้อยยีน ใจชื่น เกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์ (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยน รูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 - ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ มนุษย์กับ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

บุญธรรม มั่งสาสดี มัคคนายกประจำหมู่บ้าน (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยน รูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 – ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

บุญมาก บัวกัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาห็ก (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยน รูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 – ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

ประเสริฐ เย็นใจ เกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์ (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยน รูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 – ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ มนุษย์กับ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

พินุณ คุมไม้ เกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์ (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 – ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

เมื่อด ดวงฤทธิ์ เกษตรกรผู้เพิ่งเริ่มสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเกษตรอินทรีย์ (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 - ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

ยา เย็นใจ ประธานกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 – ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

ยีน ใจชื่น เกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์ (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 – ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

รำไพ บัวกัน เกษตรกรผู้ทำเกษตรเคมี (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 – ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

วัฒนา ทาปลูก เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลสะลวง (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 - ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

วีระเดช เจริญดี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาหึก (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 – ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

สมชาย เตชะนันท์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใยแผ่นดิน (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 - ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

สมชาย เหล็กเพชร ผู้จัดการสหกรณ์เกษตรพัฒนา แม่ริม (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 - ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

สมหมาย คำป้อ ประธานกลุ่มเกษตรกรเคมีบ้านนาหึก (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 - ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

สมพร เขาคำ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลงง ของบ้านนาหึก (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 - ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

สอน บัวตรง ประธานกลุ่มธนาคารวัว-ควาย บ้านนาหึก (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 - ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

สุริย์ เขาคำ เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 - ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

สานิต บัวคลี่ เกษตรกรผู้พึ่งเริ่มสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเกษตรอินทรีย์ (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 - ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ. ระดับบัณฑิตศึกษา .สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

- สุวรรณ บัวเร่ว ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านนาเห็ก (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 - ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
- เสถียร บัวคลี่ ตัวแทนคณะกรรมการแผนกตรวจฟาร์มกลุ่มเกษตรอินทรีย์ (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 - ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).
- เสถียร เย็นใจ ตัวแทนคณะกรรมการแผนกส่งเสริมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 - ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).
- หลง เพื่อนฝูง ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 - ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).
- อัครา บุญสุข หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลสะลงง (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 - ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).
- อินทอง จันทร์บุญ เกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์ (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 - ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).
- อ่อนเรือน บัวหล้า เกษตรกรผู้ทำทั้งเกษตรเคมีและอินทรีย์ (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร, พฤษภาคม 2546 - ธันวาคม 2546 การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).